

รายงานผลการตรวจสอบที่ 118/2561

กรณีกล่าวอ้างว่าการอนุญาตให้ฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่ ส่งผลกระทบต่อชุมชน

ความเป็นมา

ผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อ กสม. โดยกล่าวอ้างว่า เมื่อปี 2557 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรืออนุญาตให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ประกอบกิจการฝังกลบขยะมูลฝอยในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รวมเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน ผู้ร้องเห็นว่าการจัดการขยะของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล เนื่องจากไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ก่อให้เกิดกลิ่นเน่าเหม็น เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และน้ำเสียไหลลงคลองธรรมชาติ และป่าชายเลนซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสุขภาพและความเป็นอยู่ของผู้ร้อง ทั้งนี้ ผู้ร้องได้ร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง ชุดเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหา

มาตรการ/แนวทางการแก้ไข ดังนี้

จังหวัดระนอง ควรดำเนินการ ดังนี้

1. เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ควรตรวจสอบและแก้ไขปัญหามลพิษของห้างหุ้นส่วนจำกัด ก. ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และในการพิจารณาอนุญาตให้ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในคราวต่อไป ควรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ตั้งสถานที่ฝังกลบกากของเสีย รวมทั้งจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบหรือมีส่วนได้เสียตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้ได้รับผลกระทบหรือมีส่วนได้เสียตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 อย่างเคร่งครัด

2. จังหวัดระนองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจัดทำแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดระนองเพื่อรองรับปริมาณขยะให้ถูกต้องตามหลักวิชาการอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาแนวทางตามคู่มือเกณฑ์ มาตรฐานและแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประกอบการจัดทำแผน และเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง เพื่อป้องกันปัญหาขยะมูลฝอยในเขตจังหวัดระนองในระยะยาวให้เกิดความยั่งยืน

3. กระทรวงมหาดไทย ควรกำกับให้จังหวัดระนองดูแลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามมาตรฐานและหลักวิชาการ รวมทั้งกำกับให้มีการกำหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาไว้ในข้อสัญญาเกี่ยวกับการประกอบกิจการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย